

THƯ CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương
GỬI TẠP CHÍ DI SẢN VĂN HOÁ

Các đồng chí thân mến,

Di sản văn hoá, bao gồm di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể là tài sản vô giá của quốc gia.

Di sản văn hoá kết tinh trí tuệ, ý chí, tình cảm và công sức của mỗi cá nhân và tập thể, hình thành nên những chuẩn mực giá trị xã hội, phản ánh những sắc thái riêng biệt và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Di sản văn hoá đóng dấu ấn của mỗi thời đại, là bức thông điệp của các thế hệ đi trước gửi lại cho các thế hệ hôm nay, là chứng tích phản ánh bước đi của mỗi dân tộc trải qua những giai đoạn lịch sử nhất định.

Thực tiễn đã khẳng định, ở đâu di sản văn hoá được bảo tồn và phát huy thì ở đó nó là nguồn động lực cho sự phát triển, là chất kháng thể chống lại mặt trái của toàn cầu hoá và cơ chế thị trường. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại đồng thời với bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc là một trong những nhiệm vụ to lớn và cấp bách của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Năm 2001, Quốc hội nước ta lần đầu tiên thông qua Luật Di sản văn hoá, đánh dấu bước phát triển mới về nhận thức xã hội, về tư duy luật pháp của nhân dân ta đối với vấn đề giữ gìn và phát huy di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Do vậy, Tạp chí Di sản Văn hoá ra đời là rất kịp thời, đáp ứng lòng mong mỏi của bạn đọc, thiết thực tuyên truyền triển khai nhiệm vụ nêu trên.

Mong rằng, Tạp chí Di sản Văn hoá thực hiện thật tốt tôn chỉ mục đích đề ra, phổ biến kịp thời đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; các kết quả sưu tầm, nghiên cứu; kinh nghiệm của các tổ chức và cá nhân; những thông tin trên thế giới về giữ gìn và phát huy di sản văn hoá. Tạp chí cần vươn lên xứng đáng là diễn đàn văn hoá của cán bộ, nhân dân và những người làm công tác di sản văn hoá; cổ vũ, khích lệ mọi người trao đổi thảo luận những vấn đề đang đặt ra trên lĩnh vực di sản văn hoá, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hoá.

Nhân dịp Tạp chí ra số đầu tiên, tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, cộng tác viên và bạn đọc của Tạp chí. Chúc Tạp chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành Văn hoá Thông tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thân ái

NGUYỄN KHOA ĐIỀM